

# **ĐẠI HỘI THÁNH MẪU ORANGE 2024**

## **LỜI CẢM ƠN CHÂN THÀNH**

Kính thưa Quý Đức cha và Cộng đoàn Phụng vụ,

Lời đầu tiên, Ban Tổ Chức chúng con xin cảm ơn Thiên Chúa và Đức Mẹ La Vang đã ban cho chúng ta quá nhiều hồng ân trong cuộc sống và cách riêng một Đại Hội Thánh Mẫu năm nay bình an tốt đẹp trong thánh ý của các Ngài.

Chúng con ước mong rằng qua ĐH này mọi người chúng ta sẽ noi bước Đức Mẹ, và là những hòm bia khiêm nhường nho nhỏ, những nhà tạm di động, mang Chúa Cứu Thế và giới thiệu Chúa đến với những thân thương trong gia đình, hàng xóm láng giềng mình, trong công sở trường, và đến với những người xung quanh.

Kể đến, chúng con xin cảm ơn Đức Cha Kevin Vann, Giám Mục giáo phận Orange, hai Đức Giám Mục Phụ Tá giáo phận Orange: Đức Cha Tôma Nguyễn Thái Thành và Đức Cha Timothy Freyer, cùng Đức Cha Larry Silva, Giám Mục giáo phận Honolulu, và Đức Cha Michael Cường Phạm, Giám Mục Phụ Tá giáo phận San Diego, luôn cầu nguyện và hướng dẫn chúng con trong thời gian chuẩn bị Đại Hội.

Chúng con chân thành cảm ơn Linh Mục Tổng Đại Diện giáo phận Orange cha Angelos Sebastian, quý Đức ông, quý Cha, quý Thầy Phó Tế, quý Tu Sĩ, và quý vị giảng thuyết, quý cơ quan truyền thông của tòa giám mục và của cộng đồng người Việt hải ngoại, quý cơ sở thương mại, quý mục vụ hội đoàn dòng tu, quý cơ quan an ninh của địa phận và thành phố, cùng tất cả nhân viên của Tòa giám mục và

giáo xứ Chính tòa, đúng, tất cả quý vị đã tham gia và làm cho Đại Hội thêm phong phú và an toàn.

Chúng con cảm ơn quý vị mạnh thường quân và quý vị tham dự viên **xa gần** đã và đang tiếp tục đóng góp cho Đại Hội, ngõ hầu ban tổ chức chúng con được có kinh phí hơn nửa triệu đô la để trang trải các chi dụng.

Cách riêng con rất biết ơn những cộng tác viên nòng cốt trong ban điều hành của Đại Hội, quý trưởng và phó của 42 ban bộ, hơn 500 ca viên và toàn thể 1,600 Thiện Nguyện Viên cùng đồng hành miệt mài công sức suốt 10 tháng qua với hàng ngàn tiếng đồng hồ thực hiện Đại Hội.

Một lần nữa con xin chân thành cảm ơn Chúa, Mẹ và toàn thể quý ông bà và anh chị em rất nhiều. Xin Thiên Chúa **tưởng thưởng** quý vị luôn mãi.

**Đại Hội Thánh Mẫu Orange kỳ 4 năm sau, sẽ có vị khách mời đặc biệt đến từ tổng giáo phận Huế, Việt Nam, đó là, Đức Tổng Giám Mục Giuse Đặng Đức Ngân. Và Đại Hội sẽ được tổ chức tại đây, vào ngày 11 & 12, tháng Bảy, năm 2025, với chủ đề “BUỐC ĐI BÊN MẸ.”**

Xin trân trọng kính chào mọi người và hẹn gặp lại Đại Hội năm sau.